

THỐNG NHẤT NỘI DUNG...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 5/10, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo một số đơn vị.

Dự kiến, kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh sẽ được tổ chức ngày 11/10/2021 để xem xét, thảo luận các tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp liên quan đến lĩnh vực đất đai, các dự án giao thông, điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, góp ý vào

một số nội dung liên quan đến các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp về lĩnh vực đất đai, điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công, cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình kỳ họp liên quan đến các tờ trình trình kỳ họp, đồng thời bổ sung một số nội dung dự kiến sẽ trình kỳ họp liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, các giải pháp được triển khai

để thích ứng trong tình hình mới, liên quan đến phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và một số nội dung khác.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, nhất trí với đề xuất bổ sung một số nội dung cần thiết trình kỳ họp của UBND tỉnh. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại hội nghị tiếp thu, chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết chuyển

HĐND tỉnh. Các ban của HĐND tỉnh tiếp cận và tổ chức thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết bảo đảm đúng luật, nâng cao chất lượng, chú trọng các tờ trình liên quan đến lĩnh vực đất đai. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan sớm chuyển tài liệu của kỳ họp cho các đại biểu nghiên cứu trước, đồng thời chuẩn bị chu đáo các hệ điều kiện, trong đó thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 để kỳ họp thành công.

THU HIỀN

KHẢO SÁT MÔ HÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

chính xác hơn nên có thể tăng mật độ nuôi lên gấp 3 lần so với trước, hiệu quả vì vậy cũng tăng lên. Mỗi năm sau khi trừ chi phí gia đình anh thu lãi hàng trăm triệu đồng.

Mô hình nông nghiệp công nghệ cao của chị Mai Thị Tuyết, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toan Văn được xây dựng từ năm 2018 với cây chủ lực là cà chua, dưa lưới trồng theo công nghệ hiện đại, theo hướng nông nghiệp sạch. Hiện nay, Công ty có 5.000m² nhà kính và 3ha trồng ngoài trời. Ngoài ra Công ty còn liên kết trồng hơn 30ha ở tại xã An Cầu (Quỳnh Phụ) theo hướng bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Các

sản phẩm của Công ty được tiêu thụ trong hệ thống siêu thị. Công ty đang tạo việc làm cho khoảng 30 lao động thường xuyên với thu nhập từ 5 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Sau khi khảo sát mô hình, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao hiệu quả của 2 mô hình đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thanh niên các cấp trong thời gian tới có biện pháp nhân rộng mô hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thanh niên cũng như người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế.



Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khảo sát mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại xã Thái Đô (Thái Thụy).

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

các giải pháp về khai thác cát phục vụ nuôi ngao; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp các sở, ngành, UBND hai huyện Tiền Hải, Thái Thụy kiểm tra, xử

lý vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản cát trên vùng cửa sông ven biển, bến bãi tập kết, kinh doanh khoáng sản cát khu vực biên giới biển; tăng cường

tuyên truyền, phổ biến để người dân trên địa bàn chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Kết luận nội dung giải quyết vướng mắc trong xác định đơn giá thuê đất của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng

chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất các kiến nghị, đề xuất, tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với doanh nghiệp thuê đất vừa có diện tích sử dụng vào mục đích sản xuất vừa có diện tích sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ; doanh

ng nghiệp thời điểm quyết định cho thuê đất chưa thành lập cụm công nghiệp, hiện tại đã có quyết định thành lập cụm công nghiệp và diện tích đất thuê nằm trong cụm công nghiệp; doanh nghiệp thuê đất hiện nay xác định diện tích đất thuê nằm ngoài ranh giới khu công nghiệp.

NGÂN HUYNH

TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT...

(Tiếp theo trang 1)

Việt Đức từ ngày 15/9/2021 đến nay. Tất cả đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2. Đối với các vùng có dịch ở Hà Nam, đến nay đã rà soát được 384 trường hợp. Hiện 384 trường hợp này được quản lý, giám sát, cách ly, xét nghiệm và đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Về tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đến ngày 4/10 tỉnh đã cơ bản hoàn thành 12 đợt tiêm vắc-xin. Thái Bình hiện không có bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nhiệm vụ, phương thức, nội dung hoạt động của tổ Covid-19 cộng đồng; công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19...

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đánh giá cao việc chủ động, phản ứng nhanh với những diễn biến mới của dịch Covid-19. Thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh,

Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục rà soát các nội dung về phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến ngành, địa phương, kịp thời tham mưu những nội dung cần điều chỉnh để thực hiện tốt mục tiêu vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, nhất là việc rà soát người từ vùng có dịch về; bám sát tình hình thực tế để có các biện pháp xử lý kịp thời. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, tập trung vào kế hoạch truyền thông về phòng, chống dịch Covid-19 với các thông điệp, giai đoạn cụ thể. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu duy trì, thực hiện hiệu quả việc kiểm soát người, phương tiện ra, vào tỉnh tại các chốt kiểm soát dịch, không để

xây ra tình trạng lợi dụng lòng tin phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. Các huyện, thành phố cần chú chức năng, nhiệm

Sở Y tế tiếp tục tham mưu triển khai kế hoạch điều trị bệnh nhân Covid-19 trong tình huống dịch lan rộng trên địa bàn tỉnh, trong đó có việc thành lập các tiểu ban; tiếp tục thực hiện hiệu quả chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên diện rộng trong thời gian tới; cập nhật thông tin dịch, phối hợp xử lý kịp thời các trường hợp nguy cơ. Đồng chí yêu cầu ngành Y tế tham mưu để hoàn thiện, sớm ban hành kế hoạch hoạt động giám sát trọng điểm, đáp ứng nhanh với dịch bệnh bằng mô hình tổ Covid-19 cộng đồng nhằm tăng cường, giám sát hiệu quả hơn nữa các trường hợp nguy cơ trên địa bàn tỉnh.

Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các ngành, địa phương liên quan triển khai các văn bản hướng dẫn mới nhằm kiểm soát, thực hiện tốt quy trình phòng, chống dịch trong doanh nghiệp. Sở Thông tin và Truyền thông phát huy hơn nữa vai trò của tổ công nghệ thông tin, tiếp tục nghiên cứu, triển khai hiệu quả

các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. Các huyện, thành phố cần chú chức năng, nhiệm

vụ, thẩm quyền chủ động thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản của UBND tỉnh ban hành.



Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: THU TRANG

Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

Sáng ngày 5/10, tại Hưng Hà, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh tổ chức khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 theo hình thức trực tuyến với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh tới dự.

Với chủ đề "Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho mọi người trong bối cảnh dịch Covid-19", tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời nhằm động viên, khích lệ và nhắc nhở người

dân nhận thức rõ vai trò quan trọng của chuyển đổi số trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Đặc biệt, trong điều kiện đất nước đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19, việc khai thác, phát huy tối đa ưu thế của công nghệ số để chuyển đổi hình thức học tập không chỉ tạo cơ hội cho mỗi người tiếp cận, thích ứng với nhiều phương pháp học tập mới trên internet mà còn thúc đẩy phong trào học tập trực tuyến, học từ xa. Bên cạnh đó phát hiện, nhân rộng các tấm gương tự học, học tập suốt đời, xây dựng các chuyên mục phục

vụ học tập suốt đời phù hợp với từng địa bàn dân cư.

Phát biểu phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh nhấn mạnh: Việc xây dựng xã hội học tập và phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là chủ trương hết sức đúng đắn và ý nghĩa. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới mọi người cần nâng cao trách nhiệm với việc học. Các em học sinh các hàng hái thi đua học tập văn hóa, rèn luyện đạo đức để trở thành

những người tham gia học tập tốt. Các trung tâm học tập cộng đồng cùng sự giúp đỡ của các thiết bị giáo dục, ban bè, sự hỗ trợ của các phương tiện thông tin để không ngừng vươn lên học tập tốt. Mọi người, mọi nhà hãy chăm lo nhiều hơn nữa việc học tập của con em, tạo nên tăng trưởng chất cho giáo dục đầu đời và tạo cơ sở cho học tập suốt đời; đồng thời, tự mình học tập bằng cách tham gia tập huấn, tìm kiếm thông tin, đọc sách báo. Hội khuyến học các cấp cần huy động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp, xây dựng nguồn lực khuyến học, khuyến tài, có quy chế khen thưởng kịp thời, động viên

ĐẶNG ANH - KIẾN TRUNG

Huy động tiền và hiện vật gần 2,5 tỷ đồng hỗ trợ người khuyết tật, người nghèo

Sáng ngày 5/10, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ hai tháng cuối năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.

Từ tháng 12/2020 - 10/2021, Hội Bảo trợ người khuyết tật và

Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh và các cấp hội trong tỉnh đã huy động số tiền và hiện vật quy ra tiền trị giá gần 2,5 tỷ đồng để hỗ trợ trên 5.000 lượt người khuyết tật, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, nhiều hoạt động đã được thực hiện như tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hỗ trợ phương tiện đi lại, trao học bổng, xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có người khuyết tật, khám chữa bệnh miễn phí... Tuy nhiên, thời gian

qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc vận động, huy động nguồn lực giảm, chỉ đạt 71% so với cùng kỳ năm 2020.

Hai tháng cuối năm 2021 và năm 2022, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tiếp tục tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến người khuyết tật và trẻ em; tăng cường các

biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn; thực hiện chính sách, pháp luật phòng, chống xâm hại trẻ em; vận động, huy động các nguồn lực tặng quà, xe đạp, xe lăn, trao học bổng cho người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

TÚ ANH

Nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố

Sáng ngày 5/10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo chương trình "Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước giai đoạn 2021 - 2025" (chương trình phối hợp). Đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Giai đoạn 2015 - 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và 21 địa phương trên cả nước triển khai chương trình phối hợp phát triển các chuỗi cung ứng rau, thịt an toàn cho thành phố Hà Nội. Kết quả, đã triển khai được 786 chuỗi (chiếm gần 50% số chuỗi được hình thành trong cả nước) từ 21 tỉnh, thành phố trong cả nước với đầy đủ các chủng loại sản phẩm nông lâm thủy sản như thịt, rau, thủy sản, gạo... đưa về tiêu thụ tại Hà Nội. Tuy nhiên, tỷ trọng sản lượng, giá trị gia tăng qua các công đoạn trong chuỗi chưa cao, công tác xây dựng thương hiệu, truyền thông chưa được liên tục... dẫn đến nhiều sản phẩm chất lượng, an toàn chưa đến được tay các doanh nghiệp phân phối, người tiêu dùng Thủ đô và cả nước.

Để phát huy thành quả, khắc phục những hạn chế đồng thời vượt qua thách thức dịch Covid-19 và tận dụng cơ hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND thành phố Hà Nội thống nhất triển khai chương trình phối hợp với mục tiêu đẩy mạnh hợp tác, liên kết sản xuất với tiêu thụ, thúc đẩy giao thương thực phẩm nông lâm thủy sản giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Theo đó, chương trình hướng tới tăng 10%/năm số chuỗi, quy mô chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, được truy xuất nguồn gốc; 7 chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn được triển khai điểm nâng cấp lên chuỗi giá trị ngành hàng bền vững theo chuẩn mực quốc tế; số chuỗi giá trị ngành hàng được nhân rộng 200%/năm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản phối hợp với cơ quan thường trực chuỗi UBND thành phố Hà Nội định kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai chương trình; tư vấn cho thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố liên kết với thành phố Hà Nội hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn và nâng cấp, phát triển chuỗi giá trị ngành hàng. UBND thành phố Hà Nội, các địa phương tham gia chương trình kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện chương trình phối hợp hàng năm tại địa phương; sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện hàng năm và giai đoạn 5 năm, từ đó đề xuất triển khai giai đoạn tiếp theo.

NGÂN HUYNH

Bồi dưỡng kiến thức công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy viên cơ sở là chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ

Sáng ngày 5/10, Trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở là chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ cấp xã.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 5 ngày (5 - 9/10). Các học viên được truyền đạt 7 chuyên đề gồm: cấp ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; công tác của Bí thư, phó Bí thư cấp ủy cơ sở; nghiệp vụ công tác đảng viên ở cơ sở; cấp ủy cơ sở tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ cơ sở; xử lý tình huống về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở hiện nay; cấp ủy cơ sở với công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, sai lệch; công tác xây dựng Đảng ở cơ sở của Thái Bình thời gian qua và trách nhiệm của cấp ủy viên cơ sở trong công tác xây dựng Đảng ở địa phương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngoài ra, các học viên sẽ có 1 ngày nghiên cứu thực tế ở cơ sở và viết bài thu hoạch.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ cấp ủy viên cơ sở là chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, giúp cấp ủy cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

ANH ĐÀO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện

Sáng ngày 5/10, Trường Đại học Thái Bình phối hợp với Khoa Huyết học, Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2021.

Với thông điệp "Giãn cách xã hội xin đừng giãn cách trái tim", ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút hơn 350 cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Thái Bình đăng ký tham gia. Công tác hiến máu diễn ra an toàn, bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Qua kiểm tra, sàng lọc, Ban tổ chức thu được 243 đơn vị máu an toàn. Như vậy, qua 2 đợt hiến máu tình nguyện, Trường Đại học Thái Bình đã thu được 410 đơn vị máu, đạt gần 60% kế hoạch năm 2021.

THU HOAI



Sinh viên Trường Đại học Thái Bình tham gia hiến máu tình nguyện.